



๕ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ตรวจสอบการทุจริตการจัดซื้อรถขยะ – รถดูดโคลน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาข่าวหนังสือพิมพ์ ฉบับประจำวันที ๓ เมษายน ๒๕๖๑

ด้วยปรากฏข่าวทางหนังสือพิมพ์ ฉบับประจำวันที ๓ เมษายน ๒๕๖๑ สรุปได้ว่า กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) พร้อมด้วยคณะเครือข่ายองค์กรต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ได้ดำเนินการตรวจสอบการสมยอมในการเสนอราคา (ฮั้วประมูล) ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ ข้าราชการรถดูดโคลนและรถขยะอัดท้ายให้หน่วยงานของรัฐลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติ (สื่อคสเป็ค) กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ดำเนินคดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๑ แห่ง และส่งสำนวนให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จำนวน ๒๐ แห่ง เหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก ๑ แห่ง และครั้งที่ ๒ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๒ แห่ง ใน ๑๐ จังหวัด ซึ่งประกอบไปด้วย เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรสาคร พิษณุโลก ระยอง ศรีสะเกษ เพชรบูรณ์ สิงห์บุรี สมุทรปราการ และนนทบุรี ทั้งหมดมีพฤติการณ์คล้ายครั้งแรก โดยข้าราชการรถดูดโคลนให้หน่วยงานของรัฐ ในลักษณะบริษัทตัวแทนจำหน่ายไม่ผ่านคุณสมบัติตามที่กำหนด และรถดูดโคลนไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม อยู่ระหว่างการดำเนินคดีของพนักงานสอบสวน กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) รวมทั้งประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีรายชื่อพบทุจริตการสมยอมในการเสนอราคา (ฮั้วประมูล) มาร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวน กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในฐานะผู้เสียหาย หลังจากนั้นคณะทำงานจะเรียกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การตรวจสอบการทุจริตการจัดซื้อรถขยะ – รถดูดโคลน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย จึงขอความร่วมมือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะที่มีหน้าที่และอำนาจในการกำกับดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดให้ปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจโดยถูกต้องตามกฎหมาย ดำเนินการดังนี้


๑. ให้ตรวจสอบว่า มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่จัดทำโครงการจัดซื้อรถขยะ – รถดูดโคลน ดังกล่าว
๒. ให้ตรวจสอบว่า มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัดที่ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ซึ่งถูกพนักงานสอบสวน กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ดำเนินคดีแล้ว
๓. หากมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการโครงการดังกล่าวให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อรถขยะ – รถดูดโคลน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ในทางแพ่ง ทางอาญา และทางวินัย โดยเคร่งครัด

/ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ รายงานผลการดำเนินการพร้อมทั้งความเห็นของจังหวัดและเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชนก ยิ้มตรโกวิท)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
กลุ่มงานเรื่องร้องทุกข์
โทร./โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๕๐๓๖

ทูจริตรถขยะ-รถดูดโคลน เชือด33อปท.

ล็อกสเปกปั่นราคาคันละ7ล.แต่จัดซื้อ17ล. แถมไม่ได้มาตรฐาน-บก.ปปป.แกะรอย3ปี

ตำรวจ บก.ปปป.ประชุมเครือข่ายองค์กรต่อต้านทุจริตและประพฤตินิสัยชอบในภาครัฐ เอาผิดขบวนการฮั้วประมูลรถขยะ-รถดูดโคลนครั้งใหญ่ ล็อกสเปกขายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ★ มีต่อหน้า 13

ทูจริตรถขยะ ☆ ต่อจากหน้า 1 บก.ปปป.ขยายผล พบข้อมูลการโงมโงนหลายที่ใน (อปท.) พบความผิดแล้ว 33 อปท. ส่งป.ป.ช.ดำเนินการ ที่ห้องประชุม บก.ปปป. ชั้น 4 ศูนย์ราชการ แล้วบางส่วน แลพบยุติกรรมสุดแสนดีแบบคันละ 7 อาคารบี เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 2 เม.ย. พล.ต.ต. สันบาท ผ่านชั้นตอนจัดซื้อ-จัดจ้าง จบที่ราคา 17- 19 ล้านบาท เรื่องแคงเพราะรถลอบยิงปลัด อบต. "โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรต่อต้านทุจริตและ ไพรน้อย ชาติเข็บ เมื่อปี 58 หลังเข้าตัวรถ ป.ป.ช. ประพฤติชอบในภาครัฐ" หรือทุจริตฮั้วประมูล ถึงพบยุติกรรมข้อกล่าวหาจัดซื้อรถดูดโคลนก่อนสำรวจ มีพ.ศ.อ.จักรเพ็ญสาธร รองบก.ปปป. พ.ศ.อ. วราวุธ

สุขวัฒน์ รองบก.ปปป. พร้อมตัวแทนจาก 10 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กองทัพอากาศที่ 1 กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง ตำรวจ บก.ป. บก.ป.อส. และ บก.ป.อท.

หลังการประชุม พล.ต.ต.ภมวลเผยว่า ที่ผ่านมามบก.ปปป. หรือองค์กรต่อต้านทุจริตและประพฤติชอบในภาครัฐ ร่วมกันตรวจสอบการฮั้วประมูลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไปแล้ว 2 ลอต โดยลอตที่ 1 ขาดรถดูดโคลนและรถขยะอัดท้ายให้แก่หน่วยงานของรัฐ ลักษณะเป็นการล็อกสเปก ทั้งนี้ บก.ปปป.ดำเนินการตีความ 21 อปท. ส่งสำนวนให้ ป.ป.ช.ดำเนินการไปแล้ว 20 อปท. เหลืออีก 1 อปท. อยู่ระหว่างดำเนินการ

ด้าน พ.ศ.อ.จักรกล่าวว่ ในลอตที่ 2 มี 12 อปท.ใน 10 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรสาคร เชียงใหม่ ระยอง ศรีสะเกษ เพชรบูรณ์ สิงห์บุรี สมุทรปราการ และนนทบุรี ทั้งหมดมีพฤติกรรมการลอบอ้างรถดูดโคลนให้หน่วยงานรัฐในลักษณะบริษัทตัวแทนจำหน่ายไม่ผ่านคุณสมบัติ จนทำกำไร รวมทั้งรถดูดโคลนไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินคดีของพนักงานสอบสวน บก.ปปป. รวมทั้งเตรียมประสานผู้ว่าราชการ



▲ ล้างโงง พล.ต.ต.ภมวล (เหรียญราชฯ ผบก.ปปป.) ให้สัมภาษณ์กรณีพบข้อมูลการทุจริตจัดซื้อรถดูดโคลน-รถขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 33 แห่งทั่วประเทศ ส่งเรื่องให้ ป.ป.ช.เอาผิดไปแล้วบางส่วน.

การจับวางมัดที่มีรายชื่อบททูจจริตห้าประมุข มาพร้อมทุกข
กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวน บก.ปปป. ในฐานะ
ผู้เสียหาย หลังจากเห็นคณะทำงานจะเรียกข้าราชการ
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาสอบสวนเพื่อแจ้งข้อหาฐาน
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามม.๑๕7 ส่วนบริษัทเอกชน
ที่ร่วมทูจจริตจะแจ้งข้อกล่าวหาว่าร่วมกันสนับสนุนการ
ห้าประมุข พ.ร.บ.ห้าประมุข

“สำหรับการตรวจสอบธุรกรรมการเงินจะให้
เจ้าหน้าที่ปปป. เข้าตรวจสอบเพื่อเอาผิดระดับหัวหน้า
หน่วยงาน เกือบสิ้นกรรมการค้าภายในให้ข้อมูล
ดูโคลนและระยะอึดท้าย ราคาต้นทุนจากโรงงาน
ราคาประมาณกันละ 7 ล้านบาทบวกกำไรและภาษี
ที่สำนักงานจ่ายเข้ามาขายอยู่ที่ประมาณกันละ ๑-
๒ ล้านบาท แต่ขบวนการห้าประมุขกลับตั้งราคาขาย
ให้กับ อปท. กันละ 17-19 ล้านบาท ปกติการจับกุม
ขบวนการห้าประมุขตรวจสอบได้ยากมากแต่รัฐบาล
ชุดนี้ให้ความสำคัญในการปราบปรามทูจจริต จึงสามารถ
ประสานความร่วมมือจากหลายหน่วยงานจนพบ
พฤติกรรมการกระทำความผิดได้อย่างชัดเจน”
พ.ศ.อ.จักรกฤษ

มีรายงานว่าจุดเริ่มต้นการตรวจสอบการทูจจริต
ห้าประมุขงบประมาณ อปท. เริ่มมาจากเหตุการณ์
คนร้ายขึ้นรถเมล์ประคบหลอชิงใส่รถยนต์ของนาย
ไพรัตน์ วิเศษเน็ครุฑ ปลัด อบจ. ไทรน้อย จ.นนทบุรี
(ตำแหน่งในขณะนั้น) จนเจ้าหน้าตจับกุมที่สเหตุ
เกิดเมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 2 ก.พ.๕๘ หลังจากนั้น
บุคคลที่กล่าวคดีสืบสวนสอบสวน เหตุเกิดจากนาย
ไพรัตน์ ไปร้อง ป.ป.ช. เรื่องการจัดซื้อรถดูโคลน
ราคา 17 ล้านบาท ส่อไปในทางทูจจริต จากนั้น พ.ศ.อ.
จักรกฤษแจ้งสาร รองผบก.ปปป. ซึ่งขณะนั้นมีตัวร้านแห่ง
ผก.ทน.พชศ. บก.ปปป. ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา
ลงไปตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขอ อบจ. ไทรน้อย
กระทั่งพบพฤติกรรมการทูจจริตของ อปท. ในหลาย
พื้นที่จังหวัด